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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร คร้ังที่  3/2553  
วันจันทรที่ 17 พฤษภาคม  2553 

ณ  หองประชุม  2 ชั้น 2 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ผูมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชรินทร เตชะพันธุ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประธาน 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล   รองคณบดี  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นพพล เล็กสวัสดิ ์ รองคณบดี  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ หาญเมืองใจ รองคณบดี  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ดร. อภิรกัษ เพียรมงคล  
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย จอมดวง 

หัวหนาสํานักวชิาอุตสาหกรรมเกษตร 
หัวหนาศูนยบรกิารธุรกิจ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

กรรมการ 
กรรมการ 

7. อาจารย ดร. อําพิน กันธิยะ รองคณบดี กรรมการและ
เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม   (ไมมี) 
 
ผูเขารวมประชมุ 
1. อ.สุพัฒน คําไทย ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา 
 

2. นางพิราวรรณ สําเภาลอย เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป ผูชวยเลขานุการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00  น. 
  ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้  
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 1.1  ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมกรรมการบริหารประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 2/2553 
เมื่อวันที่  7 เมษายน 2553  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 
 ประธานที่ประชุม  แจงเรื่องผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมกรรมการบริหารประจําคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 2/2553  เมือ่วันที่  7 เมษายน 2553  วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา ตามเอกสารที่แจงให
ทราบในการประชุม  วาระ 4.1 การจัดทํางบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2553 เพิ่มเติม
กลางป  โดยไดนาํเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
โดยการแจงเวียน  ตามหนังสือท่ี ศธ 6393(20.1.1)/151 ลงวันที่ 8 เมษายน 2553  และคณะกรรมการฯ  
ไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553   

  ที่ประชุมรับทราบ     
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 2.1  การประชุมฯ คร้ังที่ 2/2553 เมือ่วันที่ 7 เมษายน 2553 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหแกไข ดังนี้ 
  หนา 3/7 บรรทัดท่ี 18 ตัดคําวา Dr.  ออก 1 ตัว  
  หนา 3/7 บรรทัดท่ี 21 ตัดคําวา FREE  ออก  
  หนา 5/7 บรรทัดท่ี 28  เปนตนไป  แกไขจาก “รองคณบดีฝายบริหารไดแจงเรือ่งหนวย

การเจาหนาท่ีไดดําเนินการใหอาจารยปยวรรณ สิมะไพศาล ติดตอกับมหาวิทยาลัยเพื่อใหการรับรอง ในเรื่อง
การขออนุมัติพกัการศึกษาชั่วคราว”  เปน “รองคณบดีฝายบริหารไดแจงเรื่องหนวยการเจาหนาท่ีได
ดําเนินการใหอาจารยปยวรรณ สิมะไพศาล ติดตอเพื่อใหการรับรองกับมหาวิทยาลัยเชียงใหมในเรื่องการขอ
อนุมัติพักการศึกษาชั่วคราว” 

 เมื่อแกไขแลวจงึรับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่อง          

3.1  ผลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรและคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 

รองคณบดีฝายบริหาร รายงานความคืบหนาในการปรับปรุงอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 สวน คือ 
1) หองเรียน มีการทุบผนังตึกจํานวน 6 จุด คาดวาจะแลวเสร็จภายในสัปดาหนี้ หลังจากนั้นจะดําเนินการใน
สวนของการตกแตงความเรียบรอยของผนงัและติดตั้งเดินสายไฟ ท้ังนี้คณะอนุกรรมการฝายจัดหองเรยีนและ
หองคอมพวิเตอร ไดพิจารณาจัดหองเรยีนและหองคอมพิวเตอรของภาคการเรียนที่ 1/2553 ตามตารางเรียน
กระบวนวิชาตางๆ ท่ีระบุเวลาเรียนแลวของทุกสาขาวิชาแลว   2)  หองคอมพิวเตอร  ไดติดตอใหบริษัทจาก
ภายนอกมาดําเนินการใหท้ังหมด    3) หองปฏิบัติการ  อยูในระหวางการขนยายครุภัณฑการศึกษา  ขณะนี้ได
ดําเนินการแลวเสร็จประมาณ 70-80%  คาดวาจะสามารถรองรับการเรียนการสอนไดทันตามกําหนดการเปด
ในภาคการเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 นี ้

ประธานแจงเรื่องท่ีคณะไดพิจารณาอนุมัติในหลักการในการจัดหาครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ สําหรับ
หองเรียนเปนที่เรียบรอยแลว   สวนของหองคอมพิวเตอร ไดวาจางใหบริษัทเขามาดําเนินการจึงไมนาจะมี
ปญหาดานการจัดการ  สําหรับหองปฏิบัติการไดแบงการดําเนินการออกเปน 2 สวน  สวนที่ 1 เปนงานขนยาย
ครุภัณฑการเรียนการสอน  สวนที่ 2 จะเปนการปรับปรุงอาคารสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  ซึง่กําลังรอแผนการ
ดําเนินการจากสํานักวิชาฯ    ถาหากสํานักวิชาฯ เสนอเพื่อพิจารณาโดยดวนจะทําใหสามารถดําเนินการตาม
แผนการดําเนินการไดทันภายในระยะเวลาที่เหลือกอนการเปดภาคการเรียน   ท้ังนี้ในสวนของการบริหาร
จัดการหองปฏิบัติการ หัวหนาสํานักวิชาฯ ไดมอบหมายใหหัวหนาหองปฏิบัติการพื้นฐานเปนผูรับผิดชอบ 
โดยไดมีการกําหนดใหคณาจารยสงหวัขอปฏิบัติการใหสํานักวิชาฯ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2553  เพื่อนํา
ขอมูลมาจัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ วัตถุดิบที่จะใชในปฏิบัติการ ภายใตการกํากับดูแลทรัพยากรหองปฏิบัติการ
ของหัวหนาสํานักวิชาฯ 
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รองคณบดีฝายบริหาร รายงานการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วา
คณะกรรมการไดมีการะประชุมมาแลว 2 ครั้ง โดยในครั้งท่ี 2/2553  ไดนํารางแบบสอบถามมาพิจารณา
เพื่อใหความเห็นชอบและที่ประชุมฯ มอบหมายใหผูเกี่ยวของนําแบบสอบถามไปปรับแกไขเพื่อใชในการ
สัมภาษณผูบริหารท่ีเกี่ยวของ  

ประธานกลาวเสริมวา อยากใหคณะกรรมการฯ พิจารณาหรือมอบหมายเจาหนาท่ี  รับผิดชอบการ
ดําเนินการโครงการวิจัยในลักษณะการวิจัยสถาบัน  โดยรวบรวมขอมูลเปน 3 สวน  คือสวนที่ 1) ประวัติ
ความผิดพลาดที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานแตละดาน ยอนหลัง 5 ป   สวนที่ 2) ความเสียหายที่เกิดจากความ
ผิดพลาดเหลานั้นที่มีตอสวนงาน  และสวนที่ 3) การปองกันขอผิดพลาดเหลานั้นไมใหเกิดข้ึนอีกในอนาคต    

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.2  การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและงานวันผูปกครองพบผูบริหาร 
ผูชวยคณบดีรายงานความคืบหนาเรื่องกําหนดการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม  ดังนี้ 
1)  กิจกรรมวันผูปกครองพบผูบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร  มีกําหนดจัดในวันจันทรท่ี 24 

พฤษภาคม 2553  เวลา 13.00-16.00 น.  ณ หองประชุม 4 ช้ัน 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  โดยมีคณบดีคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  กลาวตอนรับและแนะนําผูบริหารคณะฯ  ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
แนะนําคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  ช้ีแจงการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาและการรับนองประชุม
เชียร  หลังจากนั้นผูปกครองนักศึกษาใหมเขาเยี่ยมชมสาขาวิชา    

2)  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา  มีกําหนดจัดในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2553  เวลา 09.00-
16.00 น.  เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาใหมประมาณ 300 คน จึงไดแบงกลุมนักศึกษาออกเปน 2 กลุมและ  
2 กิจกรรมสลับกัน คือ 

ชวงเชา 09.00-12.00 น.  กลุมที่ 1 ประกอบดวยนักศึกษาสาขาวิชา FST, PDT  และ FE   
     รวมกิจกรรมแนะนําสาขาวิชาตางๆ   

• นักศึกษาสาขาวิชา FST  ณ หอง FST 101 

• นักศึกษาสาขาวิชา PDT  ณ หอง PDT 111 

• นักศึกษาสาขาวิชา FE  ณ หอง FE101 
     กลุมที่ 2 ประกอบดวย นักศึกษาสาขาวิชา BIOT, PKT และ MPT     
     มีการกลาวตอนรับนักศึกษาใหมและแนะนําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
     โดยคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ณ หองประชุม 4 ช้ัน 2  
      คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ชวงบาย 13.00-16.00 น.  กลุมที่ 2 ประกอบดวยนักศึกษาสาขาวิชา BIOT, PKT และ MPT     
     รวมกิจกรรมแนะนําสาขาวิชาตางๆ   

• นักศึกษาสาขาวิชา BIOT  ณ หอง FST 101 

• นักศึกษาสาขาวิชา PKT  ณ หอง PDT 111 

• นักศึกษาสาขาวิชา MPT  ณ หอง FE101 
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     กลุมที่ 1 ประกอบดวย นักศึกษาสาขาวิชา FST, PDT  และ FE   
     มีการกลาวตอนรับนักศึกษาใหมและแนะนําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
     โดยคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ณ หองประชุม 4 ช้ัน 2  
      คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
และในวันที่ 26-27 พฤษภาคม  2553 นักศึกษาใหมรวมกิจกรรม  “วันปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยและพัฒนาทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม”  และ “วันลูกชางปลอดเหลาเขาศาสนสถาน” 
ตามลําดับ   
 ประธานกลาวเสริมวาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในระดับคณะฯ ขอใหสาขาวิชาเนนช้ีแจงเรื่อง
วิธีการลงทะเบียนและวิธีการใช มชท.30 ใหกับนักศึกษา  โดยขอมอบหมายใหหัวหนาสํานักวิชาฯ นําไปแจง
คณาจารย  และในการจัดกิจกรรมนักศึกษา  ขอใหเชิญศิษยเกาคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ประสบความสําเร็จ
ในการประกอบวิชาชีพมาพูดคุยประสบการณการทํางานใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจในสาขาวิชาท่ีได
เลือกเรียน  เพื่อลดปญหา/สถิติการยายสาขาวิชา การพนสถานภาพนักศึกษา หรือการลาออกของนักศึกษา  
ท้ังนี้หัวหนาศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  ไดกลาวเสริมวา ควรมีการเชิญศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษา
และทํางานตรงสาขา  ศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลวไมเกิน 5 ป  1 ทาน  และศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จ
สูงสุดในสาขาวิชา 1 ทาน     ซึ่งประธานไดมอบหมายใหผูชวยคณบดี นําไปดําเนินการโดยใหแทรกกิจกรรม
นี้ในระหวางการประชุมเชียรของนักศึกษา   
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.3  การจัดโครงการ International APEC Symposium “Biofuels from Agricultural and Agro-
Industrial Wastes”   
 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานความคืบหนาการเตรียมการจัดการประชุมวิชาการ
นานาชาติ เรื่อง “Biofuels from Agricultural and Agro-Industrial Wastes”  มีกําหนดจัดระหวางวันที่ 24-27  
พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล จังหวัดเชียงใหม  ใหกับผูเขารวมประชุมจากประเทศในกลุม
สมาชิกเอเปค จํานวน 80  คน   มีการบรรยายพิเศษจากผูเช่ียวชาญดาน Biofuels จํานวน 5 ทาน จากประเทศ
ออสเตรเลีย จนี สหรัฐอเมรกิา เกาหลีใตและประเทศไทย รวมถึงการนําเสนอ country report โดย active 
participants จาก 11 ประเทศในกลุมสมาชิกเอเปค ประเทศละ 2 คน จํานวน 22  คน ท้ังนี้ไดรับเกียรติ 
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานในพิธีเปดการประชุม  อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม เปนผูกลาวตอนรับ  และคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรเปนผูกลาวรายงาน   

หัวหนาสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กลาวเพิ่มเติมวา เนื่องจากในสภาวะปจจุบันมีเหตุการณ
ความไมสงบภายในประเทศ   คณะฯ ควรมีแผนสํารองในดานความปลอดภัยใหกับผูเขารวมประชุมฯ  
โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในดานความปลอดภัย  

ท่ีประชุมเห็นชอบและมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  แจงคณะทํางานใหทํา
หนังสือแจงดานตรวจคนเขาเมือง ทาอากาศยานจังหวัดเชียงใหม พิจารณาจัดชองทางพิเศษเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับผูเขารวมประชุมฯ   และทําหนังสือเรียนผูวาราชการจังหวัด ขอความอนุเคราะหจัดเจาหนาท่ี
ดูแลรักษาความปลอดภัยโดยคณะจะรับผิดชอบคาเบี้ยเลี้ยงและอาหารสําหรับเจาหนาท่ี 
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รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  แจงเรื่องขอเขาไปดูหองประชุมท่ีจัดเปนสถานที่จัดงาน  
ในชวงเย็นของวันอาทิตยท่ี 23 พฤษภาคม 2553 โดยขอใหเจาหนาท่ีประสานงานไปยังโรงแรมแคนทารีฮิลล 
ใหทราบลวงหนา 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.4   คาตอบแทนการสอนเกินภาระงาน 
รองคณบดีฝายวิชาการ รายงานความคืบหนาการพิจารณาคาตอบแทนการสอนเกินภาระงานของ

คณาจารยคณะอุตสาหกรรมเกษตร  วาจํานวนชั่วโมงภาระงานเกินที่ใชคํานวณเปนขอมูลจากผลการ
ปฏิบัติงานของคณาจารยแตละทาน (JA) โดยสรุปมีภาระงานสอนเกินเฉพาะภายในคณะฯ รวม ภาคการเรียน
ท่ี 1 เทากับ 5,406.60 ช่ัวโมง  ภาคการเรียนที่ 2 เทากับ 7,672.50 ช่ัวโมง  หากคิดอัตราคาตอบแทนเทากับการ
ปฏิบัติงานลวงเวลา อัตราชั่วโมงละ 40 บาท  คิดเปนเงินรวม 523,241.20 บาท   

ประธานกลาวเพิ่มเติมวาการจายคาตอบแทนการสอนเกินภาระงาน จะใชงบประมาณดานการเรียน
การสอน ซึ่งในป 2553 คณะฯ ไมไดมีการจัดสรรงบประมาณรองรับในสวนนี้ สวนในปงบประมาณ 2554  
มีเพียงบางสวนเทานั้น  จึงขอความคิดเห็นจากที่ประชุมในการพิจารณาอัตราคาตอบแทน จากขอมูลท่ีรอง
คณบดีฝายวิชาการ นําเสนอจะมีตั้งแตอัตรา 20,30,40 และ 50 บาท/ช่ัวโมง  และเห็นวาควรจายในอัตรา
ปฏิบัติงานลวงเวลา คือ 40 บาท/ช่ัวโมง 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหหัวหนาสํานักวิชาฯ ขอความคิดเห็นจากคณาจารย และขอใหช้ีแจง
ใหคณาจารยวางบประมาณที่จะนํามาจายจะเปนงบประมาณที่ใชในดานการเรียนการสอน สวนแนวปฏิบัติ
ในการคํานวณคาตอบแทนการสอนเกินภาระงาน จะใชขอมูลท่ีคณาจารยแตละทานกรอกผลการปฏิบัติงาน 
(JA) เทานั้น   

สําหรับกรณีท่ีคณาจารยชวยสอนทั้งภายในและภายนอกคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ตองไดรับอนุญาต
จากหัวหนาสวนงานเทานั้น จึงจะสามารถนําภาระงานดังกลาวมาคํานวณได  แตจะนํามาคํานวณในสวนของ
การบริการวิชาการ มิใชภาระงานดานการเรียนการสอน 

 
 3.5  การขออนุมัติพักการศึกษาชั่วคราวยอนหลังและยายสถานทีศ่ึกษาของอาจารยปยวรรณ   สิมะไพศาล   
รองคณบดีฝายบริหาร  แจงเรื่องการขออนุมัติพักการศึกษาชั่วคราวยอนหลังและยายสถานที่ศึกษาของ

อาจารยปยวรรณ   สิมะไพศาล  วาขณะนี้ไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนที่เรียบรอยแลว 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
4.1  รับรองผลการศึกษา ภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2552 

ท่ีประชุมพิจารณาผลการศึกษาของกระบวนวิชา ในภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2552 แลว มีมติให
แกไขผลการศึกษาจํานวน 2 กระบวนวิชา คือ 602100 และ 602102  
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ประธานใหขอเสนอแนะวาในการตัดเกรดอิงเกณฑ ใหระบุใชชัดเจนใน มคอ.3 สวนการตัดเกรดอิง
กลุมใหใชเกณฑ Normalized T_score รวมกัน ยกเวนกรณีท่ีมีนักศึกษานอยราย  ท้ังนีข้อใหหัวหนาสาํนัก

วิชาฯ พิจารณาใหมีการจัดอบรมโปรแกรมการตัดเกรดใหกับคณาจารยเพื่อใหมีความรูความเขาใจระบบ
โปรแกรมตัดเกรด ซึ่งเปนนโยบายของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ใหมีการใหลําดับข้ันโดยใชซอฟแวร 

ที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 
4.2  หัวหนาสํานักวิชาฯ ขอเสนอโครงสรางการบริหารงานภายในสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
หัวหนาสํานักวชิาอุตสาหกรรมเกษตร  นําเสนอโครงสรางการบริหารงานภายในสํานักวิชาฯ ตาม

เอกสารที่แจงใหทราบในที่ประชุม ซึ่งเปนโครงสรางที่อยูระหวางการปรับเปลี่ยนจากภาควิชาเปนสาขาวิชา  
เพื่อตอบสนองนโยบายของคณะ เพื่อใหการบริหารงานของสํานักวิชาฯ เปนไปดวยความเรียบรอย  โดยการ
บริหารงานภายใตคณะกรรมการบริหารสํานักวิชาฯ ประกอบดวยหวัหนาสํานักวิชาฯ เปนประธานกรรมการ
หัวหนาสาขาวิชา 6 สาขาวิชา หัวหนาหนวยบริหารจัดการสหกิจศึกษา 1 ทาน และหัวหนาหองปฏิบัติการ  
2 ทาน  รวมเปนคณะกรรมการ   

ที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 
4.3  หัวหนาศูนยบริการธุรกิจฯ ขอเสนอโครงสรางองคกรศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 
หัวหนาศูนยบรกิารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  ไดแจงท่ีประชุมทราบเรื่องคําสั่งการแตงตั้งหัวหนาศูนย 

บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553  และไดช้ีแจงเรื่องโครงสรางองคกรศูนยบริการ
ธุรกิจฯ วาไดผานการนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 
1/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553    มีขอบเขตของการทํางานของศูนยฯประกอบดวย 1) หนวยบริการรวม
ภาครัฐและเอกชน  2) หนวยบริการโรงงานตนแบบ  แบงเปน 2 สวน คือการบริการการเรียนการสอนในคณะ 
และการบริการองคกรภายนอก  และ 3) หนวยพัฒนาธุรกิจ     โดยทั้ง 3 สวนบริหารงานภายใตคณะ
กรรมการบรหิารศูนยฯ  มีคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  เปนที่ปรึกษา   

ที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 
4.4  ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอของอาจารยสมชาย วงศสุริยศักดิ์ 
รองคณบดีฝายบริหาร  แจงเรือ่งการขอขยายเวลาศึกษาตอของอาจารยสมชาย วงศสุริยศักดิ์  วาขณะนี้

อยูในระหวางการดําเนินงานวจิัยวิทยานิพนธ  จึงไดแจงความประสงคขอขยายเวลาศึกษาตอข้ันปริญญาเอก 
สาขาวิชาการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ เนนดานการออกแบบและวัสดุ ณ คณะพลังงานสิ่งแวดลอม
และวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ดวยทุนรัฐบาลกระทรวง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ทุนประเภท 1 (ก)  มีกําหนดอกี 5 เดือน ท้ังนีต้ั้งแตวันที่ 4 มถิุนายน 2553 ถงึวันที่ 30 ตุลาคม 2553  โดยไดรับ
คาจางตามปกติ 

ที่ประชุมรับทราบและใหความเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองอื่นๆ  
5.1 ความตองการบัณฑิตวิทยาศาสตร ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

 หัวหนาสํานักวชิาฯ แจงเรื่องงานวิจัยความตองการบัณฑิตวิทยาศาสตร ในภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย  ซึ่งเปนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร ท่ีมีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อศึกษา 4 ประเด็นหลักคือ 
1) จํานวนบัณฑิตวิทยาศาสตรท่ีทํางานอยูในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปจจุบัน และจํานวน
บัณฑิตวิทยาศาสตรท่ีโรงงานอตุสาหกรรมตองการรับเขาทํางานในป พ.ศ.2548-2551 2) คุณลักษณะบัณฑิต
ท่ีพึงประสงคท่ีโรงงานอุตสาหกรรมตองการ  3) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคัดเลือกบัณฑิตเขาทํางาน 4) 
ทัศนคติของโรงงานอุตสาหกรรมตอบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
 เมื่อใหโรงงานอุตสาหกรรมเลอืกสถาบันการศึกษา 3 สถาบันแรก ในการคัดเลือกบัณฑิตเขาทํางาน
พบวาสถาบันการศึกษาที่โรงงานอุตสาหกรรมเลือกคือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามลําดับ   

โรงงานอุตสาหกรรมไดใหขอเสนอแนะในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรให
สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม ท้ังในดานหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต  นอกจากนั้น
เสนอแนะใหสถาบันการศึกษาเปดโลกทัศนไปสูผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของบัณฑิตใหตรงตามความตองการของโรงงานอุตสาหกรรม 

ที่ประชุมรับทราบ   
 

5.2 ขอเสนอแนะให ศธ.ควรมีการจัดหลักสูตรพิเศษใหแกเด็กที่ไมตองการเรียน                                                        
หัวหนาสํานักวิชาฯ แจงเรื่องท่ีปจจุบันรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการสงเสริมการศึกษา

อยางตอเนื่องจนทําใหคนไดเรียนตอจนถึงระดับปริญญา  แตทําใหเกิดปญหาบัณฑิตจํานวนมากไมมีงานทํา
ในขณะที่ตลาดแรงงานดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมกําลังขาดแคลนแรงงานระดับมัธยม จนตองหันไป
พึ่งแรงงานตางดาวกวา 2 ลานคน  และความตองการดังกลาวกําลังเพิ่มมากขึ้น   คณะกรรมาธิการฯจึงเสนอ
ใหมีการจัดหลักสูตรพิเศษใหแกเด็กที่ไมตองการเรียนตอ โดยเปลี่ยนบางรายวิชาท่ีไมจําเปนมาเปนการสอน
ความรูเพื่อการประกอบอาชีพ โดยรวมกับวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี หรือฝกงานในพื้นที่โดย
รัฐบาลจายเบี้ยเลี้ยงให รวมท้ังจัดทําเว็บไซตกลาง เพื่อรวบรวมขอมูลวิชาการ และอาชีพตาง ๆ และเรงจัดทํา
สื่อการเรียนรูสมัยใหมในอาชีพตาง ๆ ในรูปของการตูนหรือละครสั้นเพื่อใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง                                       

ที่ประชุมรับทราบ   
 

5.3 คณะที่มีผูสมัครมากที่สุด 3 อันดับแรก 
หัวหนาสํานักวิชาฯ แจงเรื่องคณะ/สาขาวิชาท่ีมีผูสมัครมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีผูสมัคร 3,530 คน รับได 360 คน คิดเปนสัดสวน 1:9.81 คณะพยาบาลศาสตร 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีผูสมัคร 2,922 คน รับได 115 คน คิดเปนสัดสวน 1:25.41 
และคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
มีผูสมัคร 2,275 คน รับได 30 คน คิดเปนสัดสวน 1:75.83  
 ที่ประชุมรับทราบ   
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5.4 การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
หัวหนาสํานักวิชาฯ แจงเรื่องการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดย

คณาจารยและบุคลากรในสังกัดสวนใหญไดลงความเห็นขอเลือกวิธีการลงเวลาปฏิบัติงานโดยการลงลายมือช่ือ  จึงขอ
ความเห็นจากที่ประชุมฯ เพื่อนําผลการพิจารณาไปแจงสํานักวิชาฯ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 ประธาน แจงวาคณะฯ ไดมอบนโยบายใหหัวหนาสํานักวิชาฯ ไปแลว  ดังนั้นการพิจารณาเลือกหรือปฏิบัติโดย
วิธีใดใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของหัวหนาสํานักวิชาฯ   ซึ่งวิธีที่เลือกปฏิบัติตองไมกอใหเกิดความเสียหายหรือไมมี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงาน    ซึ่งหัวหนาสํานักวิชาฯ ขอเลือกวิธีการลงเวลาปฏิบัติงานโดยการลงลายมือช่ือ และจะ
นําไปแจงใหบุคลากรในสังกัดเพื่อทราบตอไป 

 ที่ประชุมรับทราบ   
 

5.5 สอบถามความตองการคอมพิวเตอร 
หัวหนาสํานักวิชาฯ ไดอางถึงเรื่องคณะมีหนังสือไปยังสํานักวิชาฯ เพื่อสอบถามความตองการคอมพิวเตอร

ของบุคลากรในสังกัดสํานักวิชาฯ  โดยขอเพิ่มเติมในสวนของหัวหนาหองปฏิบัติการที่ตองมีหนาที่ในการเบิกจาย
วัสดุวิทยาศาสตรบนระบบการเบิกจายพัสดุ เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

 ประธาน แจงวาคอมพิวเตอรที่จะใชในงานบริหารจัดการดานการเบิกจายพัสดุสําหรับใชในงานการเรียนการ
สอนและปฏิบัติการบนระบบการเบิกจายพัสดุของหัวหนาหองปฏิบัติการไดมีอยูในแผน/โครงการของคณะฯอยูแลว  

 ที่ประชุมรับทราบ   
 

5.6 เลื่อนกําหนดการจัดประชุมสัมมนา TQF   
หัวหนาสํานักวิชาฯ  ไดแจงเรื่องการขอเลื่อนการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ใหไดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ซึ่งมีกําหนดจัดในระหวางวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2553  
ณ โรงแรมปานวิมานเชียงใหม รีสอรท อ.แมริม จ.เชียงใหม   เนื่องจากมีจํานวนผูเขารวมประชุมสัมมนานอยกวา
เปาหมาย    

ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.7  การชี้แจงหลังการหลอมรวมของสวนงาน 
หัวหนาสํานักวิชาฯ ไดใหความเห็นเรื่องหลังจากที่มีการหลอมรวมสวนงาน  คณะฯ ควรมีการช้ีแจงให

บุคลากรในสังกัดทุกทานไดทราบถึงความคืบหนาของผลการดําเนินงาน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.8 การดูแลสาธารณูปโภคในสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
หัวหนาสํานักวิชาฯ เสนอใหคณะฯ มีผูประสานงานดานการดูแลครุภัณฑ อุปกรณ ระบบสาธารณูปโภค หาก

ชํารุดเสียหาย   
รองคณบดีฝ ายบริหาร   ช้ีแจงวากรณีที่มีครุ ภัณฑ  อุปกรณ  ระบบสาธารณูปโภคชํารุด  เสียหาย   

ใหทําเรื่องแจงในใบแจงซอมบํารุง  สงหนวยซอมบํารุง งานบริหารและธุรการ  และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบจะ
ดําเนินการจัดลําดับการแจงซอม และเขาซอมแซมตามใบแจง  ซึ่งไดเคยปฏิบัติอยูแลว 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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5.9 การจัดการพัฒนาชองทางการสื่อสารระหวางบุคลากรของสํานักวิชาฯ /คณะ 
 หัวหนาสํานักวิชาฯ แจงเรื่องการจัดการพัฒนาชองทางการสื่อสารระหวางบุคลากรของสํานักวิชาฯ 
และคณะฯ  เนื่องจากพบปญหาในการใช e-office  วาชามาก ดังนั้นคณะฯ ควรมีการพัฒนาชองทางการ
สื่อสารเพื่อใหการปฏิบัติงานคลองตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 รองคณบดีฝายบริหาร ช้ีแจงวาการสื่อสารระหวางสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและสํานักวิชาฯ  
มีชองทางการปฏิบัติหลายชองทาง ท้ังระบบ e-office  เอกสารแจงเวียน และกรณีท่ีเกี่ยวของกับบุคคลก็จะมี
การแจงใหเจาตัวทราบโดยตรง  หากเปนกรณีเรงดวนใหมีการใชโทรศัพทในการประสานงานอีกทางหนึ่ง  
เพื่อใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ประธาน กลาวเสริมขณะนี้คณะฯ กําลังอยูในระหวางการพิจารณาดําเนินการจัดหาอุปกรณเครือขาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบใหดีข้ึน  และในอนาคตอาจมีการประสานงานหรือชองทางการ
สื่อสารบนระบบ  SMS 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.10 จํานวนนักศึกษาที่รับเขาศึกษา ปการศึกษา 2553 
รองคณบดีฝายวิชาการ  แจงเรื่องจํานวนนักศึกษาที่รับเขาศึกษา ในปการศึกษา 2553 สรุปไดดังนี้ 

• สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร   
 จํานวนรับตามแผน 60 คน   เขารับการสัมภาษณ 48 คน  ต่ํากวาเปาหมาย  -12  คน 

• สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    
 จํานวนรับตามแผน 50 คน   เขารับการสัมภาษณ 57 คน  เกินเปาหมาย  7  คน 

• สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร    
 จํานวนรับตามแผน 60 คน   เขารับการสัมภาษณ 63 คน  เกินเปาหมาย  3  คน 

• สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ   
 จํานวนรับตามแผน 60 คน เขารับการสัมภาษณ 65 คน  เกินเปาหมาย  5  คน 

• สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ  
 จํานวนรับตามแผน 60 คน  เขารับการสัมภาษณ 56 คน   ต่ํากวาเปาหมาย  -4  คน 

• สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล   
 จํานวนรับตามแผน 50 คน  เขารับการสัมภาษณ 38 คน   ต่ํากวาเปาหมาย  -12  คน 

จากขอมูลจํานวนรับนักศึกษาขางตน  สรุปมีจํานวนรับนักศึกษาตามแผน 340 คน   เขารับการสัมภาษณ
327 คน  ต่ํากวาเปาหมาย  -13 คน   คิดเปน 3.82% 

 
5.11 มหิดลติด 200 มหาวิทยาลัยชั้นนําในเอเชีย 
หัวหนาศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  แจงเรื่องการจัดอันดับ 200 มหาวิทยาลัยในภูมิภาค

เอเชีย โดย Quacquarelli Symonds Ltd. (QS)  วาในปนี้มหาวิทยาลัยมหิดลอยูในอันดับที่ 28 ของภูมิภาค
เอเชีย จากเดิมอันดับที่ 30 และอยูในอันดับท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยไทยเพียง 7 แหงท่ีติดอยูในการจัด 200 






